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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖8 ครั้งที่ 2 

วันที ่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕68 
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง  

************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายบิน     วงษ์เจริญ  ประธานสภาฯ 
2. นายสมบูรณ์  จังอินทร์ รองประธานสภาฯ 
3. นายจันทร์เพ็ญ  พรหมเมา เลขานุการสภาฯ 
4. นายอนุกูล  บุญโย      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายเสรี      จันทร์หอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
6. นางมะณีย์  อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
7. นายอนันต์    กองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
8. นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
9. นายสมพงษ์   เชื้อทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
10. นายสมชัย บุดดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
11. นายสนิท    ศรียันต์    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
12. นางน้อย     เข็มขาว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
13. นายโฆษิต    ผูกพันธ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๑ 
14. นายทองม้วน  ทะวะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๔ 

ผู้ไม่มาประชุม   

  -ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุวิทย์    วงศ์เจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
2. ร้อยตรีสงวน  อินทร์แก้ว รองนายก อบต.เมืองหลวง 
3. นายสมยศ  ไชยพันธ์  รองนายก อบต.เมืองหลวง 
4. นายธนพล  สงพิมพ์  เลขานุการนายก อบต.เมืองหลวง 
5. จ่าสิบโทเจษฎา  นพพิบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. พันจ่าเอกวัชรา  ดอนไพรแดง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. นางทองดี   ตรีแก้ว  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
8. นายทวี  รักษา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. นายสมพร  เจตนา  นายช่างโยธา 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170838
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818911
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
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11. นางสาวกัญติมา  ไชยพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.  
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบิน  วงษ์เจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ 

จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก    
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 0๙.๓0น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล   
เมืองหลวง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.1.นางมะณีย์ อินทร์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่  3 ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
    ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกทับคอนกรีตบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 ไป บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 เป็น 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองดินจี่ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3  
   1.2. เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายใน 
    บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 

ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   3.1 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2567 โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ (พร้อมอุปกรณ์) พิกัดสระใหญ่ บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ ขอชี้แจงเรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2567 โครงการ 
นายก อบต.เมืองหลวง  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 
    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ (พร้อมอุปกรณ์) พิกัดสระใหญ่ บ้าน 
    จังเอิน หมู่ที่ 5 จากรายละเอียดเดิม 
   1.ปั้มน้ า+ชุดกันฟ้าผ่า+แผงโมโน 2 ตัว 
   2.งานเตรียมก่อสร้าง 
   3.งานระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
   4.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
    5.งานรากฐานคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
    6.งานพ้ืนคอนกรีตได้โครงสร้างรองรับแผนเซลล์แสงอาทิตย์ 
    7. งานโครงสร้างเหล็ก 
    8.ระบบท่อประปา  
    9. ระบบชุดทดสอบปริมาณน้ า โดยรายละเอียดจากเดิมตอนนี้มีปั้มอยู่แค่ 2 ตัว เปลี่ยนแปลง 
    รายละเอียดใหม่จากเดิมปั้มน้ า 2 ตัวกลัวว่าไม่พอใช้จะใช้ปั้มทั้งหมด 4 ตัว ปั้มซัมเมอร์ส 2         
    ปั้งหอยโข่ง 2 ตัว รายละเอียดคราวๆ งานขุดดินวางท่อฯ รายละเอียดอื่นก็เหมือนเดิม งบประมาณ 
    เท่าเดิม รายละเอียดตามเอกสาร ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในแบบ ปร.4 นั้นจะมีรายการล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 และจะมีรายละเอียด  
นายก อบต.เมืองหลวง  ของงานล าดับที่ 2 งานปั้มหอยโข่ง 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จากรายละเอียดจ านวน 1 เครื่อง แก้ไข 
    เป็นจ านวน 2 เครื่อง ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ผิดแค่จ านวนเครื่อง งานเจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ และงาน  
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    เครื่องสูบน้ าบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง งานตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าบาดาลขนาด 3  
    แรงม้า จ านวน 1 ตู้  
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
    สมาชิกท่านใดมีข้อส่งหรือจะเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
    ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5  โปรดยก 
    มือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  13 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 งดออกเสียง    1 เสียง(ประธานสภา)  
   3.2 เรื่องพิจารณาร่างบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 
ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ      ผมขออนุญาตประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่น าเสนอครับ  
น.ส.สุภัคพรรณ โสมาพร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตามนโยบายของผู้บริหารและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ 
  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้าง 
   งบ ลงทุน 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโทะน้อย หมู่ที่ 8(เส้นบ้าน  

  นายเสถียร) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโทะน้อย หมู่ที่  

  8 (เส้นบ้านนายเสถียร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.50 เมตร เท 
  คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีปริมาณงานก่อสร้างผิดจราจรไม่น้อยกว่า  
  498.00 ตารางเมตร(กองช่าง) 

            งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  โอนลด  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้าง 
   งบ ลงทุน 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโทะน้อย หมู่ที่ 8(ต่อถนน 
คอนกรีตเดิม) 

    งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญครับ 
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นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ส าหรับเรื่องบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อเปิดเอกสารดู 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  เหมือนกับการเปลี่ยนชื่อโครงการ ท าไมไม่เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
  ควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรด 
  ยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ              13 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 งดออกเสียง    1 เสียง (ประธานสภา) 
   3.3 เรื่องพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568  
นายบิน  วงษ์เจริญ ระเบียบวาระท่ี 3.3 พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ ท่านนายกแถลงงบประมาณการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครับ 
นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ ค าแถลงงบประมาณประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 
นายก อบต.เมืองหลวง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 256๘ นั้น    
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด  
    คุ้มค่า ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามแผนการจ่ายใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ก่อเกิดประสิทธิภาพ  
    ประสิทธิผลพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง มีความจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณในการด าเนิน 
    โครงการบริหารงาน ภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง อีกทั้ง 
    เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ  
    ประชาชนในพื้นท่ี จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 หมวด 8 
     ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ 
    เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่า  
    ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม  
    ระเบียบแล้ว 
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ 
    สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงิน 
    สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การ  
    บริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท  

(๔)เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้  
 ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ 
  ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง จะได้เสนอเอกสารประกอบการ 
    พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อประธานสภาและสมาชิกสภา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
     หลวงมีงบประมาณสะสมเพียงพอ ดังนี้  

- เงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567  จ านวน  25,747,108.53 บาท 
- หักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 407,901.๐5 บาท 
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- กัน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรงบบุคลากรไว้ประมาณ ๓ เดือน   จ านวน     5,044,00๐.๐๐ บาท 
- กัน ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย ไว้ 15 %  จ านวน       8,700,000.๐๐ บาท 
เงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้และที่ก่อหนี้แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน ณ 30  

  กันยายน 2567      จ านวน       2,755,600.๐๐ บาท 
- บวกเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน       311,239.63 บาท 
- รับรายจ่าย/รายรับข้ามปีงบประมาณ    จ านวน       4,820,103.47 บาท 
- คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  จ านวน     ๑3,970,950.๕8 บาท 
หลักการและเหตุผลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ประสบปัญหาทั้ง 14 หมู่บ้าน เส้นทาง  
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน รวมถึงเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาเป็น
จ านวนมากถนนช ารุดเสียหาย การคมนาคมไม่สะดวก การขนส่งผลผลิตการเกษตรเป็นไป
ยากล าบาก ถ้าไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชนก็จะท าให้เกิดความเสียหา
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหลวงได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นควรรีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วนเพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ในเรื่องของการสัญจรไปมา รวมถึงการขนส่ง
ผลผลิตสิ้นค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร พืชสวน ต่างๆ จะได้ขนส่งสะดวกมากยิ่งขึ้นประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง เป็นหน่วยที่มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า จัดหาแสงสว่างในชุมชน การจัดหา
ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ที่จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมถึงการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง จึงขอ
เสนอการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหลวง พิจารณารายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ โครงการที่คณะ
ผู้บริหารจะได้น าเสนอต่อไปก็จะขออนุญาตประธานสภามอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชี้แจง ครับ 

น.ส.สภุัคพรรณ โสมาพร ในส่วนของโครงการที่ขออนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ มีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 
   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิม เส้นบ้าน นางสาววิยดา บัวพร ถึง 
    บ้านนางอุไร ลาภูตะมะ บ้านเมืองหลวงหมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 162.00  
    เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 486.00  
    ตารางเมตร งบประมาณ 284,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม  
    ครั้งที่ 1/2568 ล าดับที่ 1 หน้า 17) 
    2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกทิศตะวันตก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2 ไปสระใหญ่  
    บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 755.00.เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
    หรือมีประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร งบประมาณ 301,000 บาท  
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 2 หน้า 29) 
   3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองดินจี่ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3   ขนาดผิว 
    จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณงาน 
    ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร งบประมาณ 211,000 บาท(แผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  หน้า 2) 
    4.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุกไปบ้านแต้ บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 ขนาด 
    ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 713.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีประมาณดินถม ไม่ 
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    น้อยกว่า 1,486.00 ตารางเมตรงบประมาณ 500,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 
    2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 2 หน้า 17) 
   5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  
    เมตร ยาว 160.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า  
    154.00 ตารางเมตร งบประมาณ  274,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
    ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 3 หน้า 18) 
   6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกซอยปู่ตา บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร 
    กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีประมาณหินคลุก ไม่น้อย 
    กว่า 3,776.00 ตารางเมตร งบประมาณ 175,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 
    2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 8  หน้า 19) 
   7.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายสิงห์ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร 
    กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
    15400 ตารางเมตรงบประมาณ 175,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับ 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 9 หน้า 19) 
   8.โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อระบายน้ าประปาขนาด 3 นิ้ว รวมระยะ 
    ด าเนินการ 1,000 เมตร บ้านอ้อ หมู่ที่ 7งบประมาณ350,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่  12 หน้า 20) 
   9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเขียม ไชยชิด บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ขนาด 
    ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี 
    ประมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 591.00 ตารางเมตรงบประมาณ 350,000 บาท  
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 15 หน้า 21) 
    10.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับซอยบ้านนางมะลิ บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร 
    กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร ขึ้นดินสูงหนาเฉลี่ย 0.55 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า  
    คสล.0.40*1.00 ม. งบประมาณ 250,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับ 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  ล าดับที่ 18 หน้า 22) 
   11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายจุรินบ้านหนองเมย หมู่ที่ 9  ขนาดผิว 
    จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณ 
    งานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตรงบประมาณ 100,000 บาท (แผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568  ล าดับที่ 19 หน้า 22)  
    12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สีแยกโรงเรียน – หน้าร้านถูกดี บ้านเตา 
    เหล็ก หมู่ที่ 10ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร เทคอนกรีตหนา  
    0.15 เมตร หรือมีประมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร   
    งบประมาณ 350,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  
    1/2568  ล าดับที่ 21 หน้า 37) 
   13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า จุดสี่แยกบ้านนายสุดใจ  
    บุญมาก ไป ลานยางกลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณงานก่อสร้าง 
    ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร งบประมาณ 350,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
    พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568 ล าดับที่ 22 หน้า 38) 
    14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากโครงการเดิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 12 ขนาด 
    ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี 
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    ประมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร งบประมาณ 350,000 บาท  
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2568 ล าดับที่ 24 หน้า 38) 
    15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง (ตาชี) หมู่ที่ 13 ไปหนองตาชี  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี 
    ประมาณงานก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร งบประมาณ 350,000 บาท  
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568 ล าดับที่ 23 หน้า 23) 
    16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ าบ้านหนองกอก หมู่ที่ 14  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 191.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณงาน 
    ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 574.00 ตารางเมตร งบประมาณ 350,000 บาท (แผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  ล าดับที่ 29 หน้า 40) 
   17.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (ต่อจากอาคารโอโทส)ขนาดอาคารกว้าง 8.00 เมตร ยาว  
    16.00 หรือมีปริมาณพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนอบต 
    เมืองหลวงก าหนด) งบประมาณ 500,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับ 
    แก้ไข ครั้งที่ 1/2568) 
    18.โครงการขุดลอกสระใหญ่หน้าอบตเมืองหลวง หมู่ที่ 9 ขนาดบ่อกว้าง 25.00 เมตร ยาว   
    127.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,225.00 ลบ.ม. (ตาม 
    แบบแปลนอบตเมืองหลวงก าหนด) งบประมาณ 500,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  ล าดับที่ 31 หน้า 41)  
   รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ 5,570,000 บาท 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ  
นายอนุกูล  บุญโย ในส่วนการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในความคิดของผม 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑   อยากเสนอท่านประธานเราพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมมาแล้วน่าจะครั้งที่ 3 อยากให้สมาชิกแต่ละ 
    ท่านขึ้นมาอภิปรายความจ าเป็นความเป็นมาเป็นไปที่จะใช้จ่ายภาษีของประชาชน ในการใช้  
    จ่ายเงินสะสม ในวงเงินห้าล้านกว่าบาท อยากให้แต่ละท่านอภิปรายว่าสิ่งไหนที่สมควรสิ่งไหนที่ไม่ 
    สมควร ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรืออภิปรายขอเชิญครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ส าหรับการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งนายกก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล สถานะการเงินซึ่งก็มีเงินอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  สามารถน าไปใช้จ่ายในโครงการที่ท่านไดน้ าเสนอมาซึ่งเงินของ อบต.ก็ยังมีอยู่ในการใช้จ่าย แต่ก็ว่า 
    ในการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ผมว่าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการปิดงบดุลของ อบต.เรา 
    ยังไม่เสร็จ แต่ท่านนายกก็มาใช้จ่ายเงินสะสมมันอาจจะเป็นผลดีผลเสียในส่วนนี้ ผมไม่ทราบแต่การ 
    ใช้จ่ายเงินสะสม ผลดีชาวบ้านได้ผลประโยชน์แต่ถ้าผลลบปัญหาจะเกิดมาทีหลังหรือเปล่า ในอบต. 
    ปิดงบดุลลไม่ได้ สตง.ยังไม่รับรอง ในส่วนตัวผมการใช้จ่ายเงินถ้าเราเลื่อนไปอนุมัติเดือนเมษายนดี 
    ไหมให้ สตง.ได้ตรวจก่อน ฉะนั้นที่เราจะมาเร่งรัดตอนนี้ผมอยากให้ สตง.รับรองก่อนจะได้สบายใจ 
    ทุกๆคน ขอบคุณครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ จากที่ผมน าเสนอโครงการไปก็เป็นการแก้ปัญหาของประชาชน ต้องเข้าใจว่าเดือนนี้ เดือน 
นายก อบต.เมืองหลวง กุมภาพันธ์ ในส่วนเรื่องงบประมาณจะถูกหรือผิดจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเสนอชี้แจง ผม 
    ชี้แจงเรื่องท าไมเราต้องพิจารณาช่วงนี้ เช่น ถนนที่ทุกท่านน าเสนอเข้ามาเป็นถนนหินคลุก เป็น 
    ถนนคอนกรีต ถ้าไปพิจารณาช่วงเดือนเมษายน กว่าเราจะได้ท าสัญญาอาจจะถึงเดือนพฤษภาคม  
    เดือนมิถุนายน ก็เข้าช่วงหน้าฝนแล้ว ผู้รับเหมาจะไปหาดินที่ไหนมาขึ้นถนนดิน ปีที่แล้วโครงการที่ 
    เราอนุมัติไป รถก็ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ได้ มีหลายพ้ืนที่ที่น ารถเข้าไปและไม่สามารถ 
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    ด าเนินการได้ มีงบประมาณแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ ถนนดินท าแล้วก็ไม่สวยงามอาจจะไม่ 
    แข็งแรงการหาผู้รับเหมาก็หายาก ซึ่งทุกท่านก็อาจจะรู้แล้วเมื่อปีที่แล้วผู้ รับเหมาท างานก็ขาดทุน 
    เพราะท าเสร็จฝนตกมาน้ าระบายไม่ได้มาพูดว่าท าไมไม่อนุมัติโครงการแล้วด าเนินการช่วงหน้าแล้ง  
    ซึ่งในปีนี้ก็สมาชิกช่วยพิจารณาเป็นความเดือดร้อนของประชาชน เอางบประมาณมาแก้ปัญหา 
    ความเดือดร้อนของประชาชนเราต้องเข้าใจว่าเราจะหมดสมัยในปีนี้ซึ่งเราท าปีหน้าก็ไม่ได้ถ้าเรา 
    ประชุมช่วงต่อไปก็จะถึงช่วงฤดูฝนท าให้โครงการทุกอย่างท างานยาก อยากให้สมาชิกได้พิจารณา 
    เห็นสมควรที่จะเอางบประมาณมาบรรเทาความทุกข์ของประชาชนได้หรือไม่และก็ขออนุญาต  
    ประธานสภาให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงถึงระเบียบในการใช้จ่ายเงินว่าตามระเบียบการใช้ 
    จ่ายเงินมีขั้นตอนอย่างไร ขอบคุณครับ 
จ.ส.ท.เจษฎา นพพิบูลย์  ขอชี้แจงและท าความเข้าใจตรงกันในการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมในอ านาจหน้าที่ท่ีพวกท่าน 
ปลัด อบต.  ต้องพิจารณาอยู่แล้ว และมีฝ่ายบริหารในการบริหารงบประมาณตามอ านาจหน้าที่และก็มีฝ่ายสภา 
    เป็นผู้ตรวจสอบ กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้สิ่งใดที่จะต้องให้สภาเห็นชอบอนุมัติก่อนและกรณีการใช้ 
    จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ คณะผู้บริหารได้เห็นถึงความเดือดร้อนและได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  
    ให้กับทางสภาพิจารณาไปแล้วและในส่วนของระเบียบกฎหมายที่ท่านสมาชิกได้สอบถามต้องเข้าใจ 
    ว่างบประมาณฝ่ายบริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนด าเนินการใช้จ่ายตามระเบียบกฎหมายก าหนดใช้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้บัญญัติเอาไว้ในส่วนของข้อ 33 ให้ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม งบประมาณรายจ่าย  
    และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ 
    หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอ านาจ 
    หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ (1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และ 
    เอกสารอ่ืนเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ (3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และ 
    การก่อหนี้ผูกพัน และก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการใช้จ่าย ตามข้อ 67 กรณีการรับ 
    จ่ายเงิน การรับเงินเบิกจ่ายเงินกรณีที่ท่านนายกใช้จ่ายเงินก็ต้องเป็นเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือ 
    มีระเบียบก าหนดว่าให้ด าเนินการได้  ในกรณีหน่วยงานตรวจสอบ สตง.ในพระราชบัญญัติวินัย 
    การเงินการคลังของรัฐในกรณีของงานตรวจสอบที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงส านักงานตรวจเงิน 
    แผ่นดินในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐเขาก็ได้ระบุเรื่องการตรวจสอบ 
    อ านาจหน้าที่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าจะรายงานเมื่อไหร่ แบบรายงานเป็นอย่างไร  ห้วง 
    เวลาเท่าไหร่ หน่วยงานไหนบ้าง ในส่วนที่ท่านบุญธรรมได้สอบถามว่าให้ สตง.เข้ามาก่อนซึ่ง สตง. 
    จะตรวจสอบทุกสิ้นปีทุกหน่วยงานต้องท าหนังสือส่งไป สตง.เพ่ือเป็นการตรวจสอบตามระเบียบได้ 
    ด าเนินการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ในระเบียบกฎหมาย ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าต้องผ่าน  
    การตรวจสอบก่อนถึงจะใช้จ่ายเงินได ้ผมถามกลับว่าสมมุติว่าก่อนที่จะมีการประชุมสภาปรากฏว่า 
    เกิดสาธารณะภัยและต้องการใช้เงินจ านวนเงินมากๆ เราจะต้องรอ สตง.มาตรวจซึ่งกฎหมายไม่ได้ 
    บัญญัติเอาไว้ว่าต้องผ่านการตรวจจาก สตง.ก่อนเพียงแค่ให้ สตง.ตรวจสอบดูว่าการใช้จ่ายของเรา 
    นั้นถูกต้องหรือไม่ ผมจะถามกลับว่าถ้าลมแรงมีพายุแล้วต้องการใช้เงินพวกเราจะท าอย่างไรต้องรอ 
    ให้ สตง.ตรวจก่อน เงินสะสมจะท าอย่างไรให้ได้ประโยชน์และแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พ่ีน้องและผม 
    ขอเสนอแนวความคิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐได้โอนให้กับท้องถิ่นตามหลักการปกครองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยและมีท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดพ่ีน้อง ที่สุดรู้ปัญหารู้จะต้อง  
    ท าอย่างไร การแก้ปัญหาจะได้รวดเร็วและก็ไม่ผิดระเบียบฉะนั้นเงินจะใช้ยังไงก็ได้ให้เกิดประโยชน์ 
    ไม่ใช่ว่าจะเอามาเพ่ือฝากไว้ในบัญชีเป็นดอกผล ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเค้าจึงพยายามที่จะแก้ไข 
    ระเบียบ แต่ก่อนจะมีเงินสามกระเป๋า 1.กระเป๋างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2.เงินสะสม 3. 
    เงินทุนส ารอง และแก้ไขให้เงินสองกองนี้มารวมกันสามารถใช้รวมกันได้รัฐตรวจสอบแล้วในท้องถิ่น 
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    ประเทศไทยมีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้หลายล้าน รัฐเลยแก้ระเบียบใช้จ่ายเงินเพ่ือให้ผู้บริหาร 
    ตอบสนองความต้องการของประชาชนแก้ปัญหาในพ้ืนที่ให้ได้เร็วเท่าที่จะท าได้ในการใช้จ่าย  ใน 
    การคลังในฐานะที่ผมเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและก็เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณและได้ดู 
    แล้วตัวเลขที่ท่านนายกน าเสนอพร้อมกับฝ่ายการคลังได้จัดท า ตัวเลขงบประมาณพิสูจน์ตัวเลขซึ่ง 
    ตอนนี้เรามีเงินสด 38,302,804.70 ในธนาคารซึ่งมีอยู่ในออมสินและรายจ่ายในข้อบัญญัติ 
    รวมกันในบัญชีธนาคารทุกธนาคารรวมกัน และในระเบียบให้เงินทั้ งสองอย่างนี้เงินในบัญชี ของ 
    อบต. ทั้งหมดเวลาคุณจะใช้จะเพียงพอหรือไม่เพียงพอ การคลังหักเงินเป็นเงินสมทบกองทุน  
    ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นี้ส ารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส ารองร้อยละ 15  
    ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ 8,700,000 ที่เหลือก็เอามารวมพิสูจน์ยอดแล้วหักหนี้ 
    ที่ยังไม่ได้ก่อ ที่ยังไม่ได้ท าสัญญา กันเงินเอาไว้ที่ว่าจะด าเนินการแต่ยังไม่ได้ด าเนินการสุดท้ายเหลือ 
    เม็ดเงินที่กองคลังได้แจ้งมาตัวเลขคร่าวๆที่ยังไม่ได้ให้สตง. ตรวจสอบบัญชีว่ามันถูกหรือไม่ ว่า 
    ตัวเลขมันตรงหรือไม่ แต่ก็ไม่เป็นเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเพราะในระเบียบไม่ได้บอก ในการ 
    ด าเนินการเราต้องเอาระเบียบกฎหมายมาพูดกันไม่ใช่ว่าจะเอาความรู้สึกส่วนตัวสุดท้ายเราก็มอง  
    ถึงประโยชน์ของพ่ีน้องในพ้ืนที่ของเรา ขอบคุณครับ 
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา ขอน าเรียนท่านประธานที่ท่านปลัดได้ชี้แจงนั้นใช้เวลานานเกินไปเข้าใจครับนั่นคือความจ าเป็น  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเราได้พิจารณามาหลายปีแล้วซึ่งก็มีช่องทางการด าเนินการอยู่ 
    แล้วในส่วนที่เราไม่เข้าใจนั้นตามที่สมาชิกได้สอบถามว่ามีสองกรณี เราจะอนุมัติเงินใช้จ่ายเงิน 
    สะสมเราท าได้ไหม เราต้องรอ สตง.รับรองงบดุลไหม เราถามแค่นี้ว่าท าได้ไหม ให้เจ้าหน้าที่ตอบได้ 
    ไหม สมาชิกอยากทราบว่าที่ผ่านมานั้น สตง.รับรองงบ เราปิดงบเสร็จก่อน ครั้งนี้เราสงสัยว่าท าได้ 
    ไหมเพราะ สตง.ยังไม่รับรอง เราพร้อมที่จะพัฒนาเราก็ต่างน าแผนเข้ามา ทุกหมู่บ้านมีปัญหา ทุก 
    หมู่บ้านก็ต้องการพัฒนาแต่ระเบียบกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องว่าด าเนินการได้ไหมเราสามารถท าก่อน 
    ได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือไม่ได้แต่นี่ก็ก่ ากึ่งกันถ้าได้บันทึกในรายงานการประชุมว่าเจ้าหน้าที่ 
    บอกว่าท าได้เพราะทุกท่านในที่นี้ต่างก็มีความรู้ที่ไปอบรมมา เราสงสัยแค่นี้ว่าใช้ก่อนได้หรือไม่ได้   
    ไม่ต้องรอ สตง.มารับรอง ขอให้เจ้าหน้าที ่ที่รับผิดชอบตอบด้วย ขอบคุณครับ 
นายอนุกูล บุญโย  เรื่องการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขอท้าวความที่เราเคย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 พิจารณาใช้จ่าย ในส่วนที่ว่าให้รับไปก่อนเอกสารค่อยมาตามหลังแล้วมาในปีนี้อีกในส่วนที่เราจะ 
    พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2568 ในส่วนนี้เราต้องชัดเจน ซึ่งอบต. เรามีอยู่สามฝ่าย 
    เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและฝ่ายสภา อยากให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์หลักการเกี่ยวกับการใช้ 
    จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ว่าในองค์กรของเรามีอยู่สามฝ่ายถ้าสองต่อหนึ่งมันก็ไม่ได้ อยากให้ทาง  
    เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่าที่เราจะใช้จ่ายเงินสะสมต้องชัดเจนจริงๆเพราะว่าเราจะได้บันทึก  
    ข้อความต่างๆในระเบียบวาระการประชุมในส่วนนี้ให้เป็นหลักฐานในส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้บริหารและ 
    สมาชิกท้ังหมดที่เราจะได้มีหลักฐานในระเบียบวาระการประชุมที่เราจะรับรองการใช้จ่ายเงินสะสม 
    ว่าทั้งสามฝ่ายได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจ่ายใช้จ่ายกันสะสมเท่านั้น  
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว ส าหรับการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งท่านปลัดก็ได้ตอบข้อกฎหมายแต่ว่ามีอีกอย่างในการใช้จ่ายเงิน  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  สะสมเรามีเวลาใช้จ่ายเงินตั้งหนึ่งปีถ้าปีนี้ท าไม่ทันก็ท าปีหน้าก็ได้ เราอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เกี่ยวจะหมด 
    วาระก็หมดไปเป็นเรื่องปกติแต่ว่าโครงการที่เราอนุมัติไปก็ด าเนินการได้ผมไม่อยากให้เร่งรัดเกินไป 
    และอีกอย่างในการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัยที่ท่านปลัดชี้แจงในเรื่องนี้ก็ใช้จ่ายเงินได้ตลอดผม 
    เข้าใจ ในส่วนนี้มีอยู่โครงการหนึ่งอย่างเช่นโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ โครงการนี้ถ้าจะเอา 
    วันนี้อยากให้มีแบบแปลนมาก่อนช้าก็ไม่เป็นไร เดือนเมษายนท่านนายกก็ว่าจะมีการพิจารณาอีก 
    อยากให้มีแบบแปลนกลัวว่าโดมจะเป็นหลังคา โครงการไหนที่เราท าไม่ทันก็อยากให้เลื่อนไปก่อน 
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    ในการอนุมัติผมอยากให้มีแบบแปลนถ้ากองช่างท าไม่ทันก็เอาไว้ประชุมช่วง เดือนเมษาก็ได้  
    ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา 12.20 น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการประชุมชั่วคราว 1 ชั่วโมง จึงขอ 
    พักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และขอนัดประชุม เวลา 13.20 น. 

พักประชุม 
เวลา  13.20 น.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมบูรณ์ จังอนิทร์ รองประธานฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม 
    ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ  ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนายกคือเจ้าของงบประมาณเป็นตัวแทนของประชาชน 
นายก อบต.   ที่จะมาใช้จ่ายงบประมาณน าเสนอสู่สภาให้สภาพิจารณางบประมาณว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
    อย่างไรส่วนปลัดเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ใช่เจ้าของงบประมาณ นายกเป็นเจ้าของงบประมาณ 
    ขอท าความเข้าใจ เพราะเป็นตัวแทนของประชาชนให้มาท าหน้าที่มาน างบประมาณของเขา ภาษี 
    ของเขาเพ่ือไปพัฒนาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนปลัดเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ต้องดูการใช้จ่ายงบประมาณของนายกว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อะไรที่สามารถกระท าได้เพ่ือ  
    จะน าเข้าสู่สภา ส่วนเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ช่วยปลัดเจ้าหน้าที่กองคลังก็เป็นผู้ช่วยของปลัดซึ่งทุก 
    ท่านพิจารณาว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าเงินสะสมถ้ามีเยอะ ในการขอเงินอุดหนุนภาครัฐจากกรม 
    เขาจะให้เรารายงานยอดเงินสะสมว่าคงเหลือเท่าไหร่เมื่อเราท าเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะถนน  
    ไฟฟ้า ขอยกตัวอย่างเช่นถนนลาดยางจากหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 งบประมาณสี่ล้านกว่าบาทไม่ใช่งบ 
    ของอบต. ถา้เอาเงินของอบต. ไปท าเส้นนั้น งบจะไม่พอจะไม่ได้ในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านจะไม่ได้อะไร 
    เลยเราก็เลยแบ่งปันกันไปตามความจ าเป็น ส่วนเส้นหลักๆใช้งบประมาณเยอะต้องขอเงินอุดหนุน 
    จากภาครัฐจากกรมจากกระทรวง กระทรวงคมนาคม ในส่วนที่เราขอมีเหตุผลอะไรที่จะต้องขอเขา 
    ก็เนื่องจากเรามีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะพัฒนาจึงขออุดหนุนจากภาครัฐมาช่วย  เราจะต้อง 
    รายงานเงินสะสมทุกครั้งแต่ถ้าเราจะรายงานไปยอดเงินสะสมเยอะภาครัฐก็จะไม่พิจารณาในเรื่องที่ 
    เราน าเสนอไปเนื่องจากเรามีงบประมาณมีท าไมเรามีไม่เอาไปใช้จ่ายไม่พัฒนากับประชาชน เรามา 
    ขออะไร ต าบลอ่ืน จังหวัดอ่ืน เขาก็มีความจ าเป็นเหมือนกันแต่ในส่วนของเงินไม่น าไปพัฒนามา 
    ฝากกินดอกเบี้ย คุณก็ไม่เอาเงินภาษีประชาชนไปใช้จ่ายในการของงบประมาณเราต้องรายงานการ 
    ยอดเงินสะสมประกอบถ้าเราขาดงบประมาณจริง จึงอุดหนุนงบประมาณให้ นายกเข้ามาถ้าไม่ 
    พัฒนาจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาเงินเก็บไว้นั่นแหละ การน าไปใช้ตามระเบียบข้อกฎหมายก่อนนั้นก็ 
    ได้หารือกับปลัดกับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะใช้เงินสะสมอย่างไรซึ่งได้ชี้แจงให้ทุกท่ านได้ทราบไปแล้ว 
    ขอให้ท่านปลัดได้ตอบชัดชัดว่าเงินสะสมท าได้หรือไม่ได้ดังนั้นผมจึงขออนุญาตให้ประธานสภา 
    อนุญาตให้ท่านปลัดเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ตอบสมาชิกแบบชัดๆ ขอบคุณครับ 
จ.ส.ท.เจษฎา นพพิบูลย์  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขออนุญาตบันทึกในงานประชุมว่างบประมาณสมาชิกสามารถยกมือ 
ปลัด อบต.เมืองหลวง  อนุมัติให้ผู้บริหารใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สถานการณ์คลังเม็ดเงินที่กองคลังเจ้าหน้าที่ 
    การเงินได้พิสูจน์ยอดให้ท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภานั้นเรามีวงเงินใช้จ่ายในระหว่างนี้โดยหักไว้แล้ว  
    คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ 13,970,950.58 เกี่ยวกับการใช้จ่าย 
    ครั้งนี้นายกขออนุมัติจ่าย 5,570,000 บาท ผมยืนยันในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณในส่วนผู้ช่วย 
    ควบคุมงบประมาณในการใช้จ่ายถูกต้องสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องให้  สตง.ตรวจสอบเพ่ือจะได้ 
    แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ท่วงที ขอบคุณครับ 
นายอนุกูล  บุญโย  ในส่วนของการอภิปรายเพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมผมขอเสนอท่านประธานผมอยากให้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  สมาชิกได้ขึ้นอภิปรายว่าในเรื่องการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม อยากฟังเหตุผลของสมาชิก 
     แต่ละท่านเพื่อจะได้พิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน ขอบคุณครับ 
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นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา ในส่วนนี้ผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นการคลังได้ชี้แจงสามารถใช้ได้โดยไม่ผิดระเบียบหรือ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  แค่นี้เอง ส่วนในเรื่องพัฒนาใครก็อยากพัฒนา บ้านผมก็ต้องพัฒนาเหมือนกัน ตามที่ท่านนายก 
    ชี้แจงว่าเป็นเจ้าของงบประมาณแต่อ านาจสุดท้ายซึ่งนายกอ้างว่าเจ้าของงบประมาณจะใหญ่กว่า 
    สภาได้ยังไงสมาชิกก็ต้องพิจารณา เพ่ือนๆสมาชิกครับในวาระปีสุดท้ายท่านอย่าให้แต่คนเดิมๆถาม 
    ผมเชื่อเหลือเกินครับปีสุดท้ายแล้วท่านรู้หรือไม่ว่านายกเจ้าของงบประมาณและฝ่ายนิติบัญญัติว่า 
    จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เขาถามว่าจะผิดหรือถูกแค่นี้เอง ถ้าเจ้าหน้าที่ว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ถึงผมพูดว่าเรื่อง 
    จะพัฒนาก็พัฒนาอยู่แล้วไม่มีใครไม่อยากพัฒนาให้มันถูกระเบียบ อยากให้เจ้าหน้าที่การเงินชี้แจง 
    ได้ไหมว่ามันสามารถใช้เงินได้ อย่าลืมว่าสภาเป็นผู้อนุมัติ นี่คือในส่วนสุดท้ายที่ว่าสภาต้องอนุมัติจะ 
    เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและโครงการขุดลอกสระใหญ่หน้าอบต. 
    เมืองหลวง หมู่ที่ 9 มันจ าเป็นไหม ขอท้าวความไปในระเบียบข้อห้ามทั้งนี้ไม่ให้น าเงินสะสมไปใช้ 
    จ่ายโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงเช่นการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
    อาคาร นี้มันจ าเป็นไหมครับ การจัดหารถส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ ์
    ส านักงาน เป็นต้น โครงการอื่นในหมู่บ้านไม่เป็นไรนั่นเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ประชาคม 
    เข้ามา ขอให้สมาชิกดูด้วย ท่านประธานครับ ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินการคลังตอบผมด้วย โครงการ 
    ของหมู่ที่ 12 โครงการที่ผมเสนอมาไม่มีไหล่ทางผมก็ได้ไปคุยกับช่างขอเพ่ิมไหล่ทางเอกสารของ 
    ช่างได้ส่งให้ผมเรียบร้อยนี่คือปัญหา การลงพ้ืนที่น่าจะสอบถามคนในพ้ืนที่ จะได้ดูว่าสมควรมีไหล่ 
    ทางหรือมีท่อระบายน้ าหรือไม่ ถ้าพูดถึงความจ าเป็นในแต่ละหมู่บ้านนั้นบางบ้านอาจไม่มีความ  
    จ าเป็นบางหมู่บ้านก็จ าเป็นมากแต่ก็ระบุจ านวนงบประมาณหมู่บ้านละ 350,000 ท่านประธาน 
    ครับขอให้เจ้าหน้าที่การเงินการคลังตอบผมด้วย ขอบคุณครับ 
นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ ในส่วนที่สมาชิกได้ขอให้การคลังชี้แจงนั้นซึ่งผมในฐานะของนายกองค์การส่วนต าบลจะอนุญาตให ้
นายก อบต.เมืองหลวง  ปลัดชี้แจง ซึ่งปลัดเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ คลังเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการเงินเจ้าหน้าที่ของการคลัง 
    เป็นผู้ท าแต่ตามระเบียบนั้นปลัดเป็นเจ้าหน้าที่การเงินทราบระเบียบและการใช้จ่ายเงินดังนั้นผมจึง 
    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ตอบสภา ขอบคุณครับ 
จ.ส.ท.เจษฎา นพพิบูลย์ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ท าความเข้าใจกับสมาชิกได้พูดถึง 
ปลัด อบต.เมืองหลวง  ระเบียบข้อสั่ งการที่ท่ านได้ กล่ าวถึ ง อันนี้ เป็นระเบียบเก่าส่ วนระเบียบใหม่  ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจ 
    เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  
    2566 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บ  
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่ง 
    ท่านน่าจะได้ระเบียบตัวเก่า ซึ่งไม่ได้บังคับใช้แล้วซึ่งในระเบียบใหม่ปีพ.ศ. 2566 ข้อ 97 องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  
    ดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่า  
    ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม  
    ระเบียบแล้ว 
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ 
    สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงิน 
    สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การ  
    บริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท  
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(๔)เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้  
 ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ 
  ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

     ระเบียบที่เราจะใช้ในการพิจารณาคือระเบียบปัจจุบันภายใต้อ านาจหน้าที่ของอบต. ไม่ว่าจะ  
    ก่อสร้างอาคารหรือจะต่อเติมก็ได้ซื้อรถก็ได้ ได้ทุกอย่างในอ านาจหน้าที่ ขอบคุณครับ 
นายสนิท ศรียันต์  ขอเพ่ิมเติมในแบบ ปร.4/ปร.5 ทุกท่านดูที่ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตที่เราเคยท าหนา 0.15 แต่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  ตอนนี้มีหนาเฉลี่ยด้วย ขอแก้ไขด้วยครับ 
นายอนุกูล บุญโย  ในเรื่องการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงอ านาจหน้าที่ตามที่ได้สอบถามแต่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑  ก่อนนั้นเราได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรถกระเช้าที่เราได้ซื้อมาสอบถามคณะผู้บริหาร  
    และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของการตรวจสอบการตรวจสอบในส่วนนี้ผมก็ถามได้ซึ่ง  
    สมาชิก ทุกท่านมีสิทธิ์ถามไปยังคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นายกรับเอาคนเดียว 
    เลยปัญหาในองค์กรนายกรับหมด เราจะสอบถามยังไงนายกก็รับหมด รถ 1169 เกิดปัญหาอะไร 
    ถนนหนทางได้มาตรฐานไหมที่เราเสนอโครงการเข้ามา ได้ลงไปท าเราไม่มีสิทธิ์ถามช่างถามกอง 
    คลังเลย ต้องถามผ่านนายก ซึ่งผมได้พูดไปแล้วในองค์กรของเรามีอยู่สามส่วน มีเจ้าหน้าที่ คณะ 
    ผู้บริหารและฝ่ายสภาที่จะขับเคลื่อนต าบลของเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันในห้วงการด ารงต าแหน่งสี่ 
    ปี อยากฟังเสียงทุกท่านในการใช้จ่ายเงินสะสมอยากฟังข้อเสนอแนะจากหลายๆท่านในการใช ่
    จ่ายเงินสะสม อยากฟังหลักการและเหตุผลที่จะใช้เงินในส่วนนี้ 
นายอนันต์ กองทอง  ในความคิดเห็นของผมกว่าจะผ่านมาถึงแผนก็มีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนทั้งประชาคม 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔  ผ่านคณะกรรมการแผน มันมีความส าคัญ กว่าจะมาถึงจุดนี้มีความส าคัญหมดในเมื่อผู้บริหารได้ 
    ชี้แจงมาแล้วรายการรายละเอียดสถานะการเงินการคลังพิสูจน์ยอด ท่านก็มีเอกสารอยู่ในมือ 
    ประกอบการพิจารณาแล้ว แผนพัฒนาที่ผู้น าท้องที่ส่งเข้ามาบ้านผมว่ามีความจ าเป็นจริงๆ ที่ต้อง 
    พัฒนาถนนยกระดับและลงหินคลุกในหมู่บ้านของผมเพราะมีสภาพทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อผมมี 
    ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินสะสมเพื่อให้พ่อแม่พ่ีน้องของผมสะดวกสบาย ขอบคุณครับ 
นายสนิท ศรียันต์  ถ้าพูดถึงว่าความเดือดร้อนของประชาชนถ้าฝั่งทิศเหนือถ้าไม่มีที่สร้างแล้วให้บ้านหนองเมยต้องการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  พัฒนาอีกเยอะครับ โดยจริงแล้วการจ่ายเงินสะสมก็เป็นความจ าเป็นของชาวบ้าน ซึ่งบ้านผม 
    ก่อสร้างถนนดินก็สองสามเส้นยังเป็นถนนดินอยู่ยังไม่มีคอนกรีตยังเป็นหินคลุก ผมอยากให้ทุกท่าน 
    ทราบว่าความจ าเป็นของพ่อแม่พ่ีน้องเยอะมากที่ต้องการพัฒนา ขอบคุณครับ 
นายทองม้วน ทะวะบุตร  การใช้จ่ายเงินสะสม ทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันหลายท่านว่ามีงบประมาณ มีเอกสารพร้อมทางผมเองก็ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ เห็นว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณครับ 
นายสมชัย บุดด ี  ความจ าเป็นของหมู่ที่ ๘ รอว่าคณะผู้บริหารจะท าถนนให้เพราะซอยนี้ก็น้ าท่วมชาวบ้านก็ได้เสนอ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘  โครงการเข้ามาเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติเราก็มีความจ าเป็นทุกหมู่บ้านซึ่งขั้นตอนก็คือส่งผ่าน 
    คณะกรรมการพิจารณาแผนแล้วผ่านเข้าสภาเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา ขอท้าวความไปยังสมาชิกปัญหาทุกหมู่บ้านมีปัญหาและทุกหมู่บ้านก็ต้องการและได้ส่งโครงการเข้า 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒  มา การประชาคมเข้ามาทุกหมู่บ้าน แต่เรามาวันนี้เราแค่ถามว่าท าได้หรือไม่ ไม่ต้องรอ สตง.มาปิด 
    งบดุลให้แค่นี้เอง ท่านปลัดก็ว่าท าได้ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบ แต่ทุกหมู่บ้านก็ต้องการ 
    งบประมาณเหมือนกันมาพัฒนา เรามีหน้าที่มาตรวจสอบ ครั้งแรกที่ผมลุกขึ้นพูดผมก็ต้องการ ผม 
    ถามว่าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ ไม่ใช่จะมาถึงแล้วยกมือเลยมันต้องมีการสอบถามที่มาที่ไปที่ผมอภิปราย  
    ผมอยากรู้สิ่งที่เรารู้และไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้เราก็ถามมันไม่ได้เสียหายอะไรนั่นเป็นการตรวจสอบของเราว่า 
    ที่มามันถูกต้องหรือไม่ทุกครั้งที่ผ่านมาก็มีแต่ สตง.ปิดงบดุล เหลือจากนั้นเราก็จ่าย ขอบคุณครับ 
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นายสนิท ศรียันต์  โดยระเบียบแล้วที่ท่านให้สมาชิกอภิปรายนั้นมันสมควรหรือไม่สมควร โดยจริงๆแล้วเป็นสิทธิของ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9  สมาชิกแต่ละหมู่บ้านจะอภิปรายหรือไม่อภิปรายในส่วนนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงขอน าเรียนสอบถาม 
    ท่านปลัด ขอบคุณครับ 
นายอนุกูล บุญโย  ในเรื่องการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนนี้ตามที่ผมฟัง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  อยู่ ที่ผมถามไปยังท่านประธานว่าให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นก็แล้วแต่สมาชิกว่าท่านมี 
    ความคิดเห็นอย่างไร หรือว่าจะลุกขึ้นอภิปราย หรือชี้แจงอะไร เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ท่าน ผมเข้าใจ 
    แต่ว่าเราเสียงบประมาณไปอบรมในเรื่องสภาของเราก็หลายครั้งก็อยากให้สมาชิกได้ขึ้นอภิปราย 
    อยากฟังเสียงแต่ละท่าน ในปีสุดท้ายแล้ว ในส่วนการพิจารณาเงินสะสม ในส่วนที่ท่านปลัดได้ 
    อธิบาย ซึ่งปลัดก็ได้ชี้แจงมาว่าในส่วนของลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินไปใช้จ่าย 
    ได้ 2.3.1 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์และตรงกับความต้องการของ 
    ประชาชน ข้อเท็จจริงโดยน าข้อมูลพ้ืนฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท าโครงการทั้งนี้ 
    ไม่ให้น าเงินสะสมไปใช้จ่ายโครงการหรือกิจการที่ ฟุ่มเฟือย ไม่ก่อเกิดประโยชน์โดยตรงกับ 
    ประชาชน เช่นการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท าการ การจัดหารถส่วนกลาง จัดหาครุภัณฑ ์เป็นต้น  
    ในส่วนนี้ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงว่าระเบียบตัวนี้เป็นระเบียบเก่า ผมก็ว่าระเบียบตัวนี้ก็ได้รับจาก 
    เจ้าหน้าที่ในองค์กรของเรา ได้ดูได้พิจารณาแต่ก็ว่ามันก็ยกเลิกไปแล้ว ตามเอกสารที่ดูก็เก่าไป 
    หมดแล้ว ก็แค่อยากติสองโครงการ คือโครงการขุดลอกสระน้ าบริเวณ อบต.เมืองหลวง ซึ่งดูแล้ว 
    ความจ าเป็น มีอะไรบ้างที่เราจะขุดสระตรงนี้ ในส่วนที่เราปรับปรุงภูมิทัศน์เราก็ได้จัดงบประมาณ 
    ไปหลายครั้งหลายคราวและจะมาลงขุดลอกสระอีกแล้ว ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท  
    อยากทราบเหตุผลความจ าเป็นว่านายกฯมีความจ าเป็นมากหรืออย่างไร  กว่าชาวบ้านทั้ง 14  
    หมู่บ้าน กว่าจะน าแผนเข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าจะได้มาเราต้องมีการประชุมแต่ละ 
    ครั้งต้องมีประชาคม มีรายชื่อของชาวบ้าน มีความเดือดร้อน มีปัญหา ในการจ่ายเงินสะสมที่ระบุไว้ 
    ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ผมไม่ว่าอะไรทั้ง 14 หมู่บ้านกว่าเราจะมีโครงการ 
    เข้ามา มีความเดือดร้อนมีความต้องการจริงผมเข้าใจ ที่เราเป็นสมาชิกเข้ามาเพราะเราเล็งเห็น 
    ปัญหาของชาวบ้านที่เราเข้ามาที่จะแก้ปัญหาของชาวบ้าน ฉะนั้นเราจะอาสาเข้ามาท าไมว่าเราไม่ 
    เอาปัญหาเข้ามาเ พ่ือพิจารณาเอางบประมาณไปใช้ เ พ่ือให้ เกิดผล  มาแก้ปัญหาความ 
    เดือดร้อนของพ่ีน้อง แต่ผมก็มองเห็นในโครงการที่ผู้บริหารน ามาเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ท่านผู้บริหาร 
    เดือดร้อนมากเลยไหมที่จะขุดลอกสระน้ าหน้าอบต.เมืองหลวง มีความจ าเป็นเดือดร้อนแค่ไหน  
    สองโครงการที่ท่านนายกน าเสนอเข้ามาโครงการขุดลอกสระใหญ่หน้าอบตเมืองหลวง หมู่ที่ 9 และ 
    โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (ต่อจากอาคารโอโทส) ถ้าเราอนุมัติมันจะมีปัญหาอะไร ขอ 
    สอบถามครับ 
นายโฆษิต ผูกพันธ์  วันนี้เรามาพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมที่สมาชิกพูดกันอภิปรายแต่ละท่านเป็นห่วงเรื่องการใช้เงิน 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑  ก็เหมือนแต่ละโครงการก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะความต้องการชาวบ้านเสนอเข้ามาแต่สองโครงการ 
    อยากฝากคณะผู้บริหารต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์มันอยู่ในส านักงาน ที่ชาวบ้านไม่ได้รู้กับเรา แต่  
    ผมมองเห็นที่คณะบริหารท าปรับพ้ืนที่มันไม่ได้อยู่ในแบบที่เราวางว่าเป็นมาตรฐาน ผมมองดูตอน 
    เข้ามาตรงเราปรับบริเวณหน้าอาคารโรงจอดรถ พ้ืนตรงหน้าห้องใหม่ต้องปรับพื้นใหม่เพราะน้ าต้อง 
    ไหลเข้าแน่นอน เราจะใช้เงินท าอะไร ก็กลัวคนเข้ามาจะต าหนิเราว่าใช้เงินไม่คุ้มค่าและที่เราเห็นๆ 
    ก็คือรถกระเช้า งบประมาณสองล้านกว่าบาทจะไม่มีประกันให้เราเลยเหรอ ตามหลักบริษัทต้อง 
    รับผิดชอบ ต้องมีประกันรับผิดชอบเงินตั้งสองล้านกว่าบาท เราออกรถราคาไม่ถึงล้าน ยังมีประกัน  
    รถสองล้านกว่าน่าจะมีรับประกัน ชาวบ้านจะต าหนิเราว่าบริหารยังไง เราไม่มีการตรวจสอบ ที่ 
    สมาชิกพูดเขาเป็นห่วงท่านนายกไม่ใช่ว่าเขาจะมาปรับปร าหรือไม่ให้แต่ทุกอย่างเราก็ต้องคุยกันให้ 
    ลงตัว ขอบคุณครับ 
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นายสุวิทย์  วงศ์เจริญ  ขอชี้แจงในการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบใหม่เพ่ือความเข้าใจเงินสะสมที่สามารถท าได้ท าตาม  
นายก อบต.เมืองหลวง  บทบาทหน้าที่และข้อราชการในระเบียบ สิ่งที่เราท าได้คือเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ครภุัณฑ์ได้ทุกอย่างเราสามารถน าเงินสะสมมาใช้ได้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี แอร์ รถยนต์เป็นครุภัณฑ์ อะไร 
    ที่เราสามารถท าได้เราก็ได้น าเสนอสภาอนุมัติมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนถึงจะต้องเป็น  
    สาธารณะ ในส่วนของโรงเก็บวัสดุ เราซื้อของมาหลายอย่าง เช่น หลอดไฟ กระดาษ วัสดุส านักงาน 
    พรหม ผ้าม่าน หลอดไฟ สายไฟ วัสดุการเกษตร เลื่อยยนต์ ปุ๋ยมีทั้งยาฆ่าแมลงมีวัสดุอุปกรณ์ 
    ต่างๆ เอกสารของการคลังก็ไม่มีที่เก็บนี่คือความจ าเป็น ผมมองว่าโครงการที่เก็บวัสดุอุปกรณ์นั้นม ี
    ความจ าเป็นมากเพ่ือจะได้เก็บของให้เป็นระเบียบส่วนเรื่องขุดสระก็มีความจ าเป็นเหมือนกัน 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว  ขอทราบถาม โครงการที่ได้อภิปรายไปผมไม่ได้คัดค้านไม่ให้ท่านสร้างแต่ก็อยากให้มีแบบแปลนให้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  เห็นเรามีแต่ชื่อโครงการไม่มีแบบให้มันลงตัว ทุกหมู่บ้านก็อยากได้โครงการแต่สภาก็ต้องมีข้อสงสัย 
    บ้าง เราต้องถามบ้างเมื่อพนักงานหรือคณะผู้บริหารได้ชี้แจงนั้น ผมเข้าใจว่านายกอยากจะสร้าง ถ้า 
    สภายกมือให้ท่านท าได้แต่ถ้าสภาไม่ให้ท่านก็ท าไม่ได้มันก็คัดค้านกันอยู่อย่างนี้ นายกเสนอมาผมก็ 
    ต้องมีการซักถามบ้าง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาฯท่านใด 
    เห็นควรอนุมติใช้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
    ญัตติเข้ามา 18 โครงการโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  13   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  งดออกเสียง    1   เสียง  
   ถือว่าเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ   วาระอ่ืนๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ 
นายสมชัย  บุดด ี ในระเบียบวารที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ ผมขอเสนอเรื่องถนนสายบ้านโทะไปบ้านหนองเมย ระยะทาง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘  ประมาณ ๒๐ - 30 เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อรถสัญจรไปมาล าบาก ถ้ามีดินจากการลอกสระก็ช่วย 
    ดูแลให้ด้วยครับ ขอฝากด้วยครับ 
นายอนันต์  กองทอง ผมขอติดตามเรื่องรื้อถอนประปาบ้านหนองดินจี่ จะถึงหน้าฝนกลัวว่าจะล้มใส่พ่อแมพ่ี่น้อง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
นางน้อย  เข็มขาว  ขอสอบถามเรื่องถนนลาดยางจากบ้านเตาเหล็กไปบ้านห้วยยาง ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ถนนเป็น 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐  หลุมเป็นบ่อ เมื่อไหร่จะท าสักทีชาวบ้านก็ถามดิฉัน อยากจะเรียนถามช่วยตอบดิฉันด้วย 
นายทองม้วน ทะวะบุตร น าเรียนไปยังท่านนายกช่วยประสานรถไฟฟ้าให้ตัดกิ่งไม้ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิ่งไผ่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔  ทับสายไฟแรงต่ า เจ้าของที่แจ้งว่าอยากให้เอาต้นไผ่ออกเลย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสอบถาม ขอเชิญครับ 
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ  ขอชี้แจงรายละเอียดที่สมาชิกสอบถามมาเกี่ยวกับการตัดไม้ ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟถ้าจะให้ทาง 
นายก อบต.เมืองหลวง  อบต. ไปตัดให้อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สายไฟอาจจะรั่ว การตัดไฟฟ้า 
    ให้ถูกต้องตามระเบียบถ้าเป็นแรงต่ าให้ท าเรื่องแจ้งไปที่อ าเภอห้วยทับทัน ส่วนไฟแรงสูงต้องโทรไป 
    ที่อุทุมพรพิสัย ถ้าเราตัดเอกก็ได้ ก็ต้องแจ้งไปยังไฟฟ้าให้ตัดกระแสไฟให้ เป็นการร่วมกับชาวบ้าน  
    เราจะเอาเครื่องจักร รถกระเช้าไปตัดจะมีคนขับผู้ช่วยของคนขับไปตัด แต่เราต้องประสานไปยัง 
    อ าเภอให้เขามาตัดไฟก่อนว่าจะด าเนินการวันไหนและประสานมายัง อบต. เพ่ืออบต.จะได ้
    สนับสนุนเครื่องจักรและทีมงานเป็นบางส่วน เราต้องช่วยกันทั้งชาวบ้าน อบต. และการไฟฟ้า  
    ส่วนเรื่องที่สมาชิกน้อย เข็มขาว สอบถามเรื่องก่อสร้างถนนลาดยาง คือตอนนี้เราได้ท าสัญญา 
    เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เขาก าลังด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลยังไม่เสร็จ  
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    เรื่องประปาของบ้านหนองดินจี่ที่ท่านสมาชิกอนันต์ กองทอง สอบถาม สามารถด าเนินการได้เลย 
    ได้สอบถามท่านปลัดแล้วท าได้เลยไม่ต้องอยู่ในแผนสามารถด าเนินการได้ไม่ต้องเข้าสภา ขอบคุณ 
    ครับ 
ประธานสภาฯ  -เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการประชุมครั้งนี้ก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระการ  
    ประชุมที่ก าหนดไว้ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้  
      
เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 

 

                                                                  (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกการประชุม 
         (นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา) 
             เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง 

       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
         (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายอนันต์   กองทอง) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         (ลงชื่อ)  าติ                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายสมพงษ์   เชื้อทอง) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         (ลงชื่อ)                      พุ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายโฆษิต    ผูกพันธ์) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2568 ประธานสภา อบต.เมืองหลวง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

        (ลงชื่อ) บิ น   วงษ์เจริญ     
                 (นายบิน   วงษ์เจริญ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
 
 

 
 

 


